

รายงาน

“การบัพติศมาด้วยไฟในทศณะต่างๆ (มัทธิว 3:11)”

นำเสนอ

ดร.ธานินทร์ วรวิจิตรพันธ์

จัดทำโดย

นายพันธกานต์ คงวิบูลย์เกียรติ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา หลักข้อเชื่อคริสเตียน 2 (TH02)

โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ็บติสต์ ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2020-2021

คำนำ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคริสตจักรหลายแห่งในประเทศไทยคงจะประสบกับคำสอนเรื่อง “การบัพติสมาด้วยไฟ” ที่แพร่หลายเป็นอย่างมาก ปัญหาเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดความแตกต่างของหลักความเชื่อภายในคริสตจักร มีทั้งผู้ที่เชื่อว่าคำสอนนี้ถูกต้อง และก็มีผู้ที่ไม่เชื่อว่าคำสอนนี้ถูกต้อง แต่การที่จะบอกกว่าเรื่องนี้ “ถูก” หรือ “ไม่ถูก” นั้น เราจำเป็นต้องมาดูที่พระคัมภีร์ว่า พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร รายงานเล่มนี้ข้าพเจ้าจะศึกษาเฉพาะเจาะจงในข้อพระคัมภีร์ที่เป็นประเด็นในการตีความ คือ ในพระธรรมมัทธิว 3:11 เป็นหลัก เนื่องจากมีเพียงพระธรรมตอนนี้และใน ลูกา 3:16 เท่านั้น ที่กล่าวถึงการบัพติสมาด้วยไฟ

การตีความเรื่อง “ไฟ” สามารถแบ่งออกเป็น 3 ทรรศนะหลักๆ ได้แก่ ทรรศนะที่ 1 ตีความว่า “ไฟ” เป็นเรื่องเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เกี่ยวข้องกับฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ แต่ไม่ใช่การบัพติสมาด้วยไฟเพื่อชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ ทรรศนะที่ 2 ตีความว่า “ไฟ” คือการบัพติสมาของผู้เชื่อ หมายถึงไฟแห่งการชำระผู้เชื่อให้บริสุทธิ์ ทรรศนะที่ 3 ตีความว่า “ไฟ” หมายถึงไฟแห่งการพิพากษาผู้ที่ไม่เชื่อ ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีจุดยืนทางความเชื่อในทรรศนะที่ 3 ที่ตีความว่า “ไฟ” หมายถึงไฟแห่งการพิพากษาผู้ที่ไม่เชื่อ และทรรศนะที่เป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ ทรรศนะที่ 2 ที่เชื่อว่า “ไฟ” หมายถึงการบัพติสมาด้วยไฟแก่ผู้เชื่อเพื่อการชำระให้บริสุทธิ์ ทรรศนะนี้ได้สร้างความสับสนและปัญหามากมายภายในคริสตจักรหลายแห่ง มีทั้งความขัดแย้ง การแบ่งแยก และการตัดสินพิพากษาซึ่งกันและกันเกิดขึ้นในคริสตจักร ปัญหารุนแรงถึงกับมีบางคนย้ายออกจากคริสตจักรที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อไปเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่มีความเชื่อเรื่องไฟ

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาหลักข้อเชื่อคริสเตียน 2 (TH 02) โดยข้าพเจ้าจะเน้นที่ทรรศนะที่ 2 กับ ทรรศนะที่ 3 เป็นหลักในการอธิบายและตีความหมายพระคัมภีร์จากพระธรรมมัทธิว 3:11 จากทรรศนะต่างๆ และอธิบายรายละเอียดของศาสนศาสตร์บางประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ รายงานเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้รับใช้พระเจ้า และนักศึกษาพระคริสตธรรม เพื่อที่จะมีหลักการในการ “อธิบาย” “สอน” และ “อภิบาล” ลูกแกะของพระคริสต์ตามพระทัยของพระองค์ ข้าพเจ้าหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ

พันธกานต์ คงวิบูลย์เกียรติ

กรุงเทพมหานคร

10 ธันวาคม 2020

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ทัศนคติที่ 1 ตีความว่า “ไฟ” เป็นเรื่องเดียวกับพระวิญญูญาณบริสุทธ์ เกี่ยวข้องกับฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญูญาณ	1
1.1 การตีความหมาย	1
1.2 รับบัพติศมาด้วยพระวิญญูญาณบริสุทธ์และด้วยไฟเพื่ออะไร	2
2. ทัศนคติที่ 2 ตีความว่า “ไฟ” คือการบัพติศมาของผู้เชื่อ หมายถึงไฟแห่งการชำระผู้เชื่อให้บริสุทธ์	3
2.1 การตีความหมาย	3
2.2 เหตุผลที่ต้องรับไฟ	4
2.3 ทำไมจึงต้องมีการรับไฟหลายครั้ง	5
3. ทัศนคติที่ 3 ตีความว่า “ไฟ” หมายถึงไฟแห่งการพิพากษาผู้ที่ไม่เชื่อ	6
3.1 การตีความหมาย	6
3.2 การเติมเปี่ยมด้วยพระวิญญูญาณบริสุทธ์	8
3.3 พระราชกิจของพระวิญญูญาณบริสุทธ์	8

บรรณานุกรม

“การบัพติศมาด้วยไฟในทัศนะต่างๆ (มัทธิว 3:11)”

1. ทัศนะที่ 1 ตีความว่า “ไฟ” เป็นเรื่องเดียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เกี่ยวข้องกับฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ

1.1 การตีความหมาย

ทัศนะนี้เป็นที่ยอมรับของผู้เชื่อในคณะเพ็นเทคอสต์ส่วนใหญ่ โดยตีความคำว่า “ไฟ” ในมัทธิว 3:11 และลูกา 3:16 เป็นการอ้างอิงถึง กิจการ 2:3 ที่บันทึกว่า “และพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคน” เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือสาวก ไฟในที่นี้จึงมีความหมายเดียวกันกับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์¹

ผู้ที่เชื่อในทัศนะนี้ได้อธิบาย มัทธิว 3:11 และ ลูกา 3:16 ว่า “บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ” เป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่เรียกว่า “hendiadys” ซึ่งหมายถึงการใช้สองคำเพื่อบรรยายถึงสิ่งเดียว เช่น บางครั้งเราอาจจะได้ยินคริสเตียนไทยเป็นพยานว่า “ผมโมทนาและขอบพระคุณพระเจ้า” แม้ว่าจะมีคำว่า “และ” แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นพยานกำลังพูดถึงสองเรื่อง แต่เป็นการใช้คำที่ต่างกันพูดถึงเรื่องเดียว ดังนั้นการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟจึงเป็นเรื่องเดียวกัน² ไม่ใช่ต้องรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนแล้วจึงค่อยรับบัพติศมาด้วยไฟที่หลัง เป็นการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่มาพร้อมกับองค์ประกอบอย่างหนึ่งของพระวิญญาณ คือ ความเป็นเหมือนไฟของพระองค์ หรือ องค์ประกอบของฤทธิ์เดชของพระองค์ คือ ความร้อนรน ความกล้าหาญ เป็นต้น

ผู้ที่เชื่อในทัศนะนี้ได้อธิบายว่าคำว่า “ไฟ” ในพระธรรมมัทธิว 3:11 เป็น “ไฟคนละอย่าง และ คนละช่วงเวลากัน” กับในมัทธิว 3:12 ในข้อ 11 “พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ” เวลาที่พระองค์จะให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟนั้นเป็นเวลาไม่ช้าไม่นาน เพราะในกิจการบทที่ 2 เหล่าสาวกก็ได้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ.2:1-4) แต่ทว่าในมัทธิว 3:12 ที่กล่าวว่า “พระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้ว และจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่ว พระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับ” นี้เป็นช่วงเวลาที่่จะเกิดขึ้นอีกยาวนานมาก เพราะพูดถึงการพิพากษาของพระเยซูในวันสิ้นยุค ดังนั้นในข้อที่ 11 กับ ข้อที่ 12 แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ก็มีระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นห่างกัน เพราะเนื้อความใน มัทธิว 3:11 พระคัมภีร์ได้สำเร็จลงในกิจการบทที่ 2 เมื่อพระวิญญาณเสด็จลงมา ส่วนในมัทธิว 3:12 เหตุการณ์นั้นยังมาไม่ถึง เพราะพระเยซูยังไม่ได้รวบรวมข้าวของพระองค์ คือ รับคนของพระองค์ไปอยู่กับพระเจ้า ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังไม่เผาแกลบด้วยไฟ คือ ยังไม่ได้พิพากษาลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อ

¹ ชมรมนักคิดคริสเตียน, ถามตอบเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์. (กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร, 2019), หน้า 66.

² เอชรา โมทนาพระคุณ, อะไรคือการบัพติศมาด้วยไฟ [เอกสาร], หน้า 4.

ผู้ที่เชื่อในทศนะได้อธิบายเหตุผลประกอบว่า ในลูกา 4:16-30 เมื่อพระเยซูอ่านพระธรรมอิสยาห์ 61:1-2 ในธรรมศาลา พระองค์อ่านเพียงข้อความที่เขียนว่า “พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า สถิตกับข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปลอ่ยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ และประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า” แต่พระองค์ไม่ได้อ่านข้อความที่เหลืออยู่จากพระธรรมอิสยาห์ที่บันทึกว่า “และประกาศวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา เพื่อชูใจทุกคนที่ไว้ทุกข์” (อิสยาห์ 61:2ข.) เราจะเห็นได้ว่าข้อความที่พระองค์ได้ตรัสปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ข้อความเรื่องวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้ตรัส เพราะยังไม่เกิดขึ้น แต่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือเมื่อพระองค์เสด็จมาพิพากษา ในทำนองเดียวกัน ข้อความจากพระคัมภีร์มัทธิว 3:11 และ 3:12 ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกัน เพียงแต่เกิดคนละช่วงเวลา คือเวลาที่พระเยซูจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา และเวลาที่จะมีการพิพากษาเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง³

1.2 รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟเพื่ออะไร

ผู้ที่เชื่อในทศนะนี้เชื่อว่า การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟเป็นสิทธิ์ของผู้เชื่อทุกคนที่จะแสวงหาพระสัญญา เป็นประสบการณ์ในการรับฤทธิ์เดชเพื่อการดำเนินชีวิตและการรับใช้ (ลก.24:49; กจ.1:4, 8; 1คร.12:1-31) เป็นประสบการณ์ที่มีความแตกต่างไปจากการบังเกิดใหม่ และเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการบังเกิดใหม่ (กจ.8:12-17; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9) การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นประสบการณ์ของการเติมล้นด้วยพระวิญญาณ (ยน. 7:37-39; กจ.4:8) เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เกิดการยำเกรงพระเจ้าอย่างสุดซึ้ง (กจ.2:43; 12:28) ทำให้มีการถวายตัวแด่พระเจ้าและอุทิศตนต่องานรับใช้มากขึ้น (กจ.2:42)

เป้าหมายพื้นฐานของการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความบริสุทธิ์ของผู้เชื่อเป็นพื้นฐาน (แม้ว่าการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณจะช่วยให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์) แต่เพื่อที่จะรับฤทธิ์เดชเพื่อการรับใช้ (กจ 1:8) ผู้เชื่อในทศนะนี้ ไม่ได้เห็นด้วยว่าการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องของการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์และทำให้เป็นคนสมบูรณ์ แต่เชื่อว่าชีวิตจะเจริญขึ้นตลอดเวลาในระหว่างที่เรากำลังรับใช้พระเจ้า⁴

“การรับบัพติศมา” เป็นคำอธิบายความถึงประสบการณ์ในความเป็นบุคคลด้านหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “การประกอบด้วย” หรือ “การเติมล้น” ดังเช่นที่กิจการ 2:4 บันทึกว่า “พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”

³ Church of love, [หัวข้อเทศนา “การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ”](https://youtu.be/DzDQ9qxb-VI) (โดย ประพันธ์ หนองราช) [online], 2020, Available from : <https://youtu.be/DzDQ9qxb-VI>. [16/11/2020]

⁴ วิลเลียม ดับบลิว. เมนซิส และ สแตนเลย์ เอ็ม. ฮอร์ดัน, *หลักข้อเชื่อพระคัมภีร์ในมุมมองของเพ็นเตคอส*, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระคริสตธรรมคริสเตียน สัมพันธ์, 1996), หน้า 126-130.

2. ทศนะที่ 2 ตีความว่า “ไฟ” คือการบัพติศมาของผู้เชื่อ หมายถึงไฟแห่งการชำระผู้เชื่อให้บริสุทธิ์

2.1 การตีความหมาย

คำอธิบายต่อไปนี้อ่าพเจ้าได้ถอดความมาจากวิดีโอที่มีชื่อว่า “ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1” (วิดีโอชุดนี้มีทั้งหมด 22 ตอน) และถอดความวิดีโออีกตอนที่มีชื่อว่า “ไฟพิพากษาหรือไฟชำระ” เป็นหลักในการอธิบาย ผู้ที่เชื่อในทศนะนี้อธิบายคำว่า “ไฟ” หมายถึง “ไฟที่ชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ของผู้เชื่อ” ซึ่งพระเจ้าจะทรงเผาผลาญในตัวของผู้เชื่อที่รับไฟ เช่น เผาความบาป เผาโรคภัยไข้เจ็บ และเผาคำสาปแช่ง เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้รวบรวมหลักการตีความหมายและคำอธิบายบางประการของผู้ที่เชื่อในทศนะนี้ จากการตีความหมายในพระธรรมมัทธิว 3:11 ดังต่อไปนี้

ประการที่ 1 ในบริบทที่ยอห์นกำลังพูดอยู่นี้ ยอห์นกำลังพูดกับคนสองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก คือ กลุ่มคนที่มาเพื่อรับบัพติศมาด้วยความตั้งใจที่จะกลับใจจริงๆ ส่วนกลุ่มที่สองมาด้วยเจตนาที่ไม่ดี ซึ่งอาจจะมาหายอห์นเพราะเหตุผลทางการเมือง หรืออาจจะมาเพราะว่าต้องการเป็นที่ยอมรับท่ามกลางประชาชนในเรื่องความเคร่งครัดทางศาสนา คนกลุ่มนี้คือพวกฟาริสีและพวกสะดูสี (มธ.3:7-8)

มัทธิว 3:10 ยอห์นพูดกับคนกลุ่มที่สองที่มาหายอห์นด้วยเจตนาที่ไม่ดีว่า “บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว และทุกต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟ” ข้อนี้พูดถึงการเลือกต้นไม้ คือ ต้นไม้ที่เกิดผลดีก็เก็บไว้ ส่วนต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดทิ้งไป นี่เป็นการแยกผู้เชื่อกับผู้ที่ไม่เชื่อออกจากกัน เปรียบได้ดั่งข้าวสาลีและข้าวละมานที่คล้ายคลึงกัน จะสามารถแยกแยะออกจากกันได้ก็ตอนที่หิ้งคุโตแล้ว

มัทธิว 3:11 ยอห์นหันกลับมาพูดกับคนกลุ่มแรกที่มาเพื่อรับบัพติศมาด้วยความตั้งใจที่จะกลับใจจริงๆ ว่า “ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาท ของพระองค์ พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ” ยอห์นกำลังพูดอยู่กับผู้เชื่อแท้ๆว่า พวกเขาจะได้รับบัพติศมาจากยอห์นด้วยน้ำ และจะได้รับบัพติศมาจากพระเยซูด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ ผู้เชื่อในทศนะนี้เชื่อว่าไฟในข้อนี้หมายถึงไฟแห่งการชำระผู้เชื่อให้บริสุทธิ์

มัทธิว 3:12 ยอห์นยังคงพูดอยู่กับผู้ตั้งใจที่มาหายอห์นเพื่อกลับใจจริงๆ ว่า “พระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้ว และจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่ว พระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาผลาญด้วยไฟที่ไม่มีวันดับ” ผู้เชื่อในทศนะนี้เชื่อว่า ไฟในที่นี้ไม่น่าจะใช่ไฟของการพิพากษา โดยให้เหตุผลว่า ไฟในมัทธิว 3:10 เป็นบริบทของการเลือกต้นไม้ ต้นไม้ที่เกิดผลดีจะไม่ถูกตัดทิ้ง ส่วนต้นไม้ที่ไม่เกิดผลจะต้องถูกตัดทิ้งในกองไฟ คือการแยกระหว่างผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อ ดังนั้นไฟ ในมัทธิว 3:10 จึงเป็นไฟแห่งการพิพากษาผู้ที่ไม่เชื่อ แต่ในมัทธิว 3:12 เป็นการเก็บข้าวสาลี (ผู้เชื่อ) ในบริบทตอนนี้ไม่ได้พูดถึงการแยกประเภทของต้นไม้อีกแล้ว แต่พูดถึงกระบวนการ “หลังจากเก็บเกี่ยว” กล่าวคือ เมื่อผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริง กลับใจ และบัพติศมาด้วยน้ำ เขาจะเป็นเหมือนข้าวสาลีที่ถูกแยกออกมาอยู่ในลานของพระเยซูเรียบร้อยแล้ว

คนยิวจะมีการบดข้าวสาลี ให้ข้าวสาลีที่แห้งแตกออกมาจากแกลบ เมล็ดข้าวก็จะแยกตัวออกมาจากแกลบที่ไม่สามารถทำอะไรได้ เปรียบเสมือนผู้เชื่อที่เมื่อเข้ามาในลานของพระเยซู พระองค์ใช้บางสิ่งบางอย่างแยกเขาจากสิ่งที่ไม่มีความหมายในชีวิตเขาออกมา พระคัมภีร์ได้บันทึกว่า “พระองค์ทรงถือพลั่ว” ชาวนาในสมัยพระคัมภีร์จะใช้พลั่วในการตักข้าวสาลีที่ถูกบดแล้วกับแกลบโยนขึ้นไปในอากาศในช่วงที่มีลม เพื่อให้ลมพัดแกลบออกจากข้าว แกลบก็จะถูกลมพัดปลิวออกไป สิ่งที่ตกลงมาก็จะเหลือแต่ข้าวสาลีเท่านั้น เนื่องจากข้าวมีน้ำหนัก แต่แกลบมีน้ำหนักเบามาก หลังจากนั้นจะมีการเผาแกลบทั้งหมดด้วยไฟ เป็นการทำความสะอาดข้าวสาลีไม่ใช่ว่าการแยกประเภทต้นไม้อะไร ไม่ใช่เป็นการเผาข้าวละมาน แต่เป็นการเผาแกลบ (สิ่งไม่ดีในชีวิตผู้เชื่อ)

ผู้เชื่อในทศวรรษนี้อธิบายว่า พระวิญญาณเป็นเหมือนลมที่พัดแกลบคือสิ่งที่ไม่ดี ไม่บริสุทธิ์ในชีวิตออกไป เช่นความบาป และพระองค์ก็ทรงเผาด้วยไฟเพื่อชำระผู้เชื่อให้บริสุทธิ์ นี่เป็นกระบวนการชำระชีวิตคริสเตียนให้บริสุทธิ์ ใช้ลมในการแยกแกลบและใช้ไฟในการเผาแกลบที่ไม่บริสุทธิ์ คำว่า “ไฟไม่มีวันดับ” หมายถึงไฟของพระเจ้าที่ชำระผู้เชื่อดังเช่นในการทำให้แร่ธาตุหรือทองคำสะอาดบริสุทธิ์จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟหลอม⁵ สรุปคือ ผู้เชื่อในทศวรรษนี้ตีความหมายว่า มัทธิว 3:10 ไฟที่วุ่นนี้คือไฟพิพากษาผู้ไม่เชื่อ ส่วนไฟที่อยู่ใน มัทธิว 3:11-12 เป็นไฟที่ชำระผู้เชื่อให้บริสุทธิ์

ประการที่ 2 ผู้เชื่อในทศวรรษนี้ได้อธิบายว่า คำว่า “และ” ที่ปรากฏในมัทธิว 3:11 กับ ลูคา 3:16 เป็นเหตุผลสนับสนุนการตีความหมาย โดยให้เหตุผลว่า ทั้งในมัทธิว 3:11 และ ลูคา 3:16 ผู้บันทึกทั้งสองคนได้ตั้งใจเลือกใช้คำว่า “และ” มาขึ้นกลางระหว่างคำว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์” กับ คำว่า “ไฟ” เพื่อเป็นการเน้นว่าจะต้องมีการบังเกิดมาทั้งสองอย่างเกิดขึ้นกับผู้เชื่อ

ผู้เชื่อในทศวรรษนี้ใช้ข้อสันนิษฐานว่า หากมัทธิวกับลูคาเลือกใช้คำว่า “หรือ” แทนคำว่า “และ” ก็จะทำให้เห็นได้ชัดว่า บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับ บัพติศมาด้วยไฟ เป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกัน ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ผู้ที่รับจะต้องรับเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นผู้เชื่อก็จะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อ ก็จะต้องรับบัพติศมาด้วยไฟ คือ ถูกจุ่มลงในไฟแห่งการพิพากษา แต่ทว่าความเป็นจริงก็คือ มัทธิวกับลูคาใช้คำว่า “และ” มาขึ้นกลางระหว่างคำว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์” กับคำว่า “ไฟ” ซึ่งคำว่า “และ” หมายถึงลักษณะการรวมหรือการร่วมกัน คือ รวมเป็นสิ่งเดียวกัน นั้นหมายความว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และบัพติศมาด้วยไฟเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งบัพติศมาทั้งสองอย่างนี้มีไว้สำหรับผู้เชื่อ ด้วยเหตุนี้ไฟที่วุ่นนี้จึงไม่ใช่ไฟแห่งการพิพากษาแต่เป็นไฟแห่งการชำระผู้เชื่อ

2.2 เหตุผลที่ต้องรับไฟ

คำอธิบายต่อไปนี้นำข้อมูลมาจากวิดีโอที่มีชื่อว่า “ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1” และจากหนังสือ “ไฟของพระเจ้า” (THE FIRE OF GOD) ที่เขียนโดย จอย ดอว์สัน (Joy Dawson) ซึ่งข้าพเจ้าจะนำเสนอเพียงบางประเด็นที่เห็นว่ามีผลสำคัญ

⁵ New hope wine bangkok , คำเทศนา ไฟพิพากษา หรือ ไฟชำระ Audio Sermon ดร.คมเอก กวินอัครฐิติ. [online], 2019, Available from : <https://youtu.be/2j5pd3EE7RE> [10/11/2020]

ผู้ที่สอนในวิดีโอนี้ได้อธิบายว่า ที่พระเยซูต้องให้บัพติศมาคริสตจักรของพระองค์ด้วยไฟก็เพื่อที่จะชำระล้างลานข้าวของพระองค์ เพื่อที่นำคริสตจักรของพระองค์เติบโตจนไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ การที่จะเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ คริสตจักร “จำเป็นต้อง” รับไฟ เพราะไฟจะชำระสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจและจิตวิญญาณของผู้ที่รับ ผู้ที่รับไฟจะได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในชีวิตอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้โดยทันที ตัวอย่างเช่น บางคนเคยติดสิ่งเสพติด เมื่อมารับไฟเขาก็สามารถเลิกได้ในทันที บางคนติดวิดีโอเกมก็สามารถเลิกได้ทันทีเมื่อรับไฟ หรือแม้แต่คริสเตียนบางคนที่ไม่เคยรับไฟมาก่อน แต่ไปคริสตจักรทุกอาทิตย์ ดูภายนอกเหมือนเป็นคริสเตียนที่ดี แต่เมื่อได้รับไฟปรากฏว่ามีผีหลายตัวออกมาจากคริสเตียนคนนั้น กล่าวโดยรวมคือ ไฟจะช่วยให้ชีวิตของผู้ที่รับนั้นบริสุทธิ์ขึ้น

ผู้สอนในวิดีโอนี้ได้บรรยายว่า เหตุผลที่คริสเตียนจำเป็นต้องรับไฟก็เพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายใน เมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ชีวิตของผู้เชื่อก็จะสำแดงออกมาสู่ภายนอก เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์สมกับเป็นเจ้าของที่รอคอยพระคริสต์ ผู้สอนได้อธิบายว่า การรับเพียงแต่พระวจนะเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่วิถีชีวิตเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในได้ ผู้ที่ไม่รับไฟจะยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง มีความโลภ ความเยอหยิ่งอยู่ภายใน แต่ถ้าผู้นั้นได้รับไฟ ความชั่วที่อยู่ภายในจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ เขาจะไม่ดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนศาสนา คือ ทำอะไรเป็นพิธี ทำเพราะว่าเป็นระเบียบแบบแผน หรือ ทำเพราะความจำใจ แต่พวกเขาจะทำตามพระสุรเสียงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเต็มใจ

ในภาพรวมของคริสตจักร เมื่อคริสตจักรที่ได้รับไฟจะไม่มีปัญหาภายในเกิดขึ้น เพราะปัญหาที่เคยมีอยู่จะค่อยๆ หลุดไป คริสตจักรจะเติบโตขึ้น ชีวิตของผู้ที่ได้รับไฟจะได้รับการเผาผลาญความบาปต่างๆ การสาปแช่งจากบรรพบุรุษ โรคภัยไข้เจ็บ ความสงสัย ความยากจน ผีที่อยู่ในชีวิต สิ่งเหล่านี้จะหลุดออกไปได้เมื่อไฟของพระเจ้าเข้ามาเผาผลาญในชีวิต เมื่อผู้รับไฟมีชีวิตที่บริสุทธิ์ก็จะสามารถขับเคลื่อนคริสตจักรได้ง่ายขึ้น เพราะเขาจะเป็นพยานถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ทั้งชีวิตจิตวิญญาณ และชีวิตความเป็นอยู่

จากหนังสือ ไฟของพระเจ้า (THE FIRE OF GOD) ที่เขียนโดย จอย ดอร์สัน (Joy Dawson) ผู้เขียนได้อธิบายว่าไฟของพระเจ้าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างไรบ้าง อาทิเช่น ผู้รับจะได้รับการปลดปล่อยจากต้นเหตุของเนื้อหนัง ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระคริสต์ด้วยไฟแห่งฤทธิ์เดช ได้รับความทรหดอดทนความหนักแน่นในความเชื่อ และอื่นๆ อีกมากมายที่ผู้เขียนได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องไฟ⁶

2.3 ทำไมจึงต้องมีการรับไฟหลายครั้ง

ผู้สอนบรรยายว่า “ไม่มีทางที่จะรับไฟหนึ่งครั้งเดียวแล้วชีวิตจะสมบูรณ์ แต่จะต้องมีการรับไฟอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าผู้เชื่อต้องเก็บรักษาไฟที่ได้รับไว้จนวันที่พระเยซูกลับมา” ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นได้ว่ามีงานประชุมฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องไฟจัดขึ้นบ่อยมากในประเทศไทย เนื่องจากมีความจำเป็นที่ผู้เชื่อจะต้องได้รับการเติมไฟจากผู้รับใช้ที่มีของประทาน ทั้งนี้ผู้ที่พึ่งเคยได้รับไฟมาไม่นาน จะยังไม่มีความสามารถในการจุดไฟได้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อมีประสบการณ์หลายๆ ครั้ง และได้รับของประทานจากพระเจ้า เขาจะสามารถจุดไฟด้วยตัวเองได้

⁶ จอย ดอร์สัน, ไฟของพระเจ้า, แปลโดยวรงค์ จรรย์พฤทธิพงศ์, (กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, 2006), หน้า 60-65.

ผู้สอนยังได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการวางมือว่าเป็นการถ่ายทอดพลังที่มีในตัว จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง การวางมือจะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพราะหากผู้ที่วางมือมีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ เช่น ทำผิดเรื่องการล่วงประเวณีมาแล้ววางมือผู้ที่ถูกวางมืออาจจะเกิดการเจ็บป่วยได้ เนื่องจากความบาปที่ผู้วางมือได้ทำ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มาให้รับไฟจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ เพื่อจะได้เป็นพระพรแก่ผู้รับไฟ

3. ทศนะที่ 3 ดีความว่า “ไฟ” หมายถึงไฟแห่งการพิพากษาผู้ที่ไม่เชื่อ

3.1 การตีความหมาย

ดังที่ได้เกริ่นนำไปในตอนต้น ข้าพเจ้าเชื่อในทศนะนี้ที่เชื่อว่า “ไฟ” หมายถึงไฟแห่งการพิพากษาผู้ที่ไม่เชื่อ โดยข้าพเจ้าจะอธิบายหลักการตีความหมายและเหตุผลดังต่อไปนี้

ประการที่ 1 เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จากพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มที่กล่าวถึงเหตุการณ์การประกาศของยอห์นผู้ให้บัพติศมา (มธ.3:11; มก.1:8; ลก.3:16-17; ยน.1:33) จะเห็นว่ามิใช่พระกิตติคุณสองเล่ม คือ มัทธิวและลูกาที่บันทึกเกี่ยวกับบัพติศมาด้วยไฟ ส่วนมาระโกและยอห์นไม่ได้บันทึกเรื่องบัพติศมาด้วยไฟ เราจะเห็นว่าพระกิตติคุณที่ปรากฏเรื่องการบัพติศมาด้วยไฟจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการพิพากษาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ส่วนพระกิตติคุณที่ไม่ได้กล่าวถึงการบัพติศมาด้วยไฟ ก็ไม่ได้กล่าวถึงการพิพากษาด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวแต่เพียงบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูจะเป็นผู้ให้

ประการที่ 2 ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 3 เป็นเหตุการณ์ที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมากำลังประกาศให้ผู้คนกลับใจใหม่และรับบัพติศมา เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว สถานที่ที่ยอห์นกำลังประกาศอยู่นี้อยู่ในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียที่แม่น้ำจอร์แดน ในเหตุการณ์นี้พระคัมภีร์ได้บันทึกว่า มีชาวเมืองเยรูซาเล็ม คนทั่วแคว้นยูเดีย และทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดนออกไปหา ยอห์น “สารภาพบาป” และ “รับบัพติศมา” (มธ.3:5-6)

มัทธิว 3:7-12 พระคัมภีร์ได้บันทึกถึงการมาของคนที่กลุ่มที่มากันเป็นจำนวนมาก คือ พวกฟาริสี และพวกสะดูสี ทั้งสองกลุ่มเป็นนิกายหลักในศาสนายิว แต่ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังเป็นสมาชิกของสภาปกครองของชาวยิวที่เรียกว่า “สภาแซนเฮดริน” ด้วย การมาของทั้งสองกลุ่มนี้มีนัยสำคัญ เพราะโดยทั่วไปแล้ว ฟาริสี กับ สะดูสี จะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไร พวกเขาอาจจะมาเพื่อดูว่ายอห์นกำลังสอนอะไรอยู่⁷ เพื่อรายงานไปยังสภา อย่างไรก็ตามจากคำพูดของยอห์นที่กล่าวว่า “เจ้าซาตุนร้าย ใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้น เพราะฉะนั้นจึงเกิดผลให้สมกับการกลับใจ” แสดงให้เห็นถึงเจตนาในการมาหา ยอห์นอย่างไม่บริสุทธิ์ใจของคนเหล่านี้ พวกเขาเชื่อว่าตนเองเป็นลูกหลานของอับราฮัมโดยสายเลือด จึงทำให้พวกเขาเข้าใจว่า ตนเองมีคุณสมบัติที่สามารถเข้าอาณาจักรของพระเมสสิยาห์ได้โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องกลับใจ ด้วยเหตุนี้ยอห์นจึงได้เตือนพวกเขาว่า “อย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษ เพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่า พระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้”

มัทธิว 3:10 ยอห์นได้กล่าวว่า “บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว และทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟ” ในข้อนี้พูดถึง “ไฟในเชิงลบ” ว่าผู้ที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดทิ้งแล้วโยนในกองไฟ นั่นหมายถึงผู้ที่ไม่เชื่อ ไม่ได้

⁷ สมใจ รักษาศรี, มัทธิว 1-10, (กรุงเทพฯ : มุลินนิสถานบรรณครุฑไทย, 2018), หน้า 65.

กลับใจอย่างแท้จริงจะต้องถูกพิพากษา ในพระธรรมยอห์น 15:2 ได้ขยายความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมว่า “แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิด เพื่อให้ออกผลมากขึ้น” ทำให้เราเห็นว่าผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริง พระเจ้าจะทรง “ลิด” เพื่อให้ออกผลมาก แต่ผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์จะ “ตัดทิ้ง”

มัทธิว 3:11 ยอห์นได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาท ของพระองค์ พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ” ยอห์นได้บอกกับกลุ่มผู้ฟังทั้งสองกลุ่มว่า ตัวเขาเองเป็นเพียงผู้ที่ให้บัพติศมาด้วยน้ำที่แสดงถึงการกลับใจใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมผู้คนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าที่สัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิม (มลค.3:1; 4:5-6)⁸ หลังจากนั้นยอห์นได้พูดถึงผู้ที่จะมาภายหลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเขา และผู้นั้นคือพระเยซู (ยน.1:29-30) พระองค์จะทรงให้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในพระธรรมโยเอล 2:28-29 และสำเร็จในพระธรรมกิจการบทที่ 2 เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตอยู่กับผู้ที่เชื่อ ถ้อยคำที่เป็นประเด็นที่เรา กำลังศึกษาอยู่คือ พระเยซูผู้นั้นจะให้บัพติศมาด้วยไฟด้วย คำถามก็คือไฟในที่นี้คือไฟที่ชำระผู้เชื่อให้บริสุทธิ์ตามที่กลุ่มที่เชื่อเรื่องไฟอ้างไว้ หรือว่าเป็นไฟแห่งการพิพากษาของพระเยซู ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องพิจารณาอีกข้อซึ่งยอห์นได้พูดเกี่ยวกับไฟไว้เช่นกัน

มัทธิว 3:12 ยอห์นได้บอกว่า “พระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้ว และจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่ว พระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับ” ยอห์นใช้ภาพของการนวดข้าวและการชำระลานข้าวหรือการฝัดร่อนเป็นเครื่องหมายของการพิพากษา ผู้ที่กลับใจและเชื่อในพระองค์ เปรียบเหมือนข้าวสาลีที่ภายหลังการเก็บเกี่ยวและฝัดร่อนจะถูกรวบรวมเก็บไว้ในยุ้งฉาง ส่วนคนที่ไม่กลับใจ หรือ ไม่เชื่อ ก็เปรียบเหมือนแกลบที่ถูกลมพัดกระจายไปในกระบวนการฝัดร่อน และในตอนท้ายจะถูกเก็บรวบรวมแล้วนำไปเผาไฟที่ไม่มีวันดับในที่สุด ดังนั้นเราจึงพบว่าไฟที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้ ยอห์นกำลังพูดไปในเชิงลบว่าเป็นไฟแห่งการพิพากษา

เราจะเห็นว่าลักษณะการพูดของยอห์นในมัทธิว 3:10-12 ที่มีต่อกลุ่มผู้ฟัง ยอห์นพูดถึงสิ่งต่างๆ เป็นคู่ที่ระบุชัดเจนและที่บ่งบอกเป็นนัยยะ โดยที่ส่วนหนึ่งของแต่ละคู่มีความหมายในเชิงลบ และอีกส่วนหนึ่งมีความหมายในเชิงบวก ในข้อ 10 ยอห์นกล่าวถึงต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟ (ภาพเชิงลบ) ซึ่งบ่งบอกเป็นนัยยะว่าต้นไม้ที่ไม่ถูกตัดทิ้งก็คือต้นไม้ที่เกิดผลดี (เชิงบวก) และผลที่ว่านี้ก็คือผลที่สมกับการกลับใจใหม่ (มธ.3:8) หลังจากนั้นใน มัทธิว 3:12 ยอห์นพูดถึง “เมล็ดข้าว” ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในยุ้งฉาง (เชิงบวก) ส่วน “แกลบ” นั้นจะถูกเผาด้วยไฟ (เชิงลบ) เรื่องนี้จึงเป็นจุดที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่า ในมัทธิว 3:10, 12 นั้นเป็นไฟแห่งการพิพากษา ทั้งสองข้อนี้ล้อมกรอบมัทธิว 3:11 อยู่ ซึ่งพูดถึงการบัพติศมาด้วยไฟ ในเมื่อ 3 ข้อนี้อยู่ติดกัน และใช้ภาพของไฟเหมือนกันในเนื้อหาที่เป็นคำประกาศจากคนคนเดียวกันที่กล่าวต่อฝูงชนเดียวกัน ดังนั้นไฟทั้งสามครั้งน่าจะมีความหมายเหมือนกัน⁹ คือไฟแห่งการพิพากษา

⁸ ศิลป์ชัย เชาวเจริญรัตน์, หลักความเชื่อคริสเตียนและศาสนศาสตร์ระบบ, (กรุงเทพฯ : สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, 2007), หน้า 212.

⁹ เอชรา โมทนาพระคุณ, อะไรคือการบัพติศมาด้วยไฟ [เอกสาร], หน้า 4-5.

สรุป ไฟใน มัทธิว 3:11 ที่เป็นประเด็นอยู่น่าจะหมายถึงไฟแห่งการพิพากษา เพราะบริบททั้งในข้อ 3:10 และ 3:12 ต่างก็สนับสนุนในการตีความเช่นนี้ สำหรับผู้ที่กลับใจใหม่ การบัพติศมาของพระคริสต์จะเกี่ยวข้องกับของประทานของพระวิญญาณ แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้กลับใจ การเสด็จมาของพระองค์จะนำการบัพติศมาด้วยไฟแห่งการพิพากษาลงโทษมาให้¹⁰ สรุปคือ บัพติศมาด้วยไฟคือไฟแห่งการพิพากษาที่พระคริสต์ให้แก่ผู้ที่ไม่เชื่อ

ประการที่ 3 หากการบัพติศมาด้วยไฟเป็นการชำระผู้เชื่อให้บริสุทธิ์จริง เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับผู้ฟังทั้งสองกลุ่มในเวลานั้นเป็นแน่ เพราะในเวลานั้นพระเยซูยังไม่ได้เรียกใครให้ติดตามพระองค์เป็นสาวก มีหน้าซ้ำผู้คนแทบจะยังไม่รู้จักพระเยซูด้วย ดังนั้นการตีความว่าการบัพติศมาด้วยไฟ หมายถึงไฟที่ชำระผู้เชื่อให้บริสุทธิ์ ดูจะเป็นการตีความหมายเกินเจตนาของผู้พูด (ยอห์น) และผู้เขียน (มัทธิวและลูกา) เกินไป

3.2 การเติมเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในรายงานเล่มนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับประเด็นเรื่องการบัพติศมาด้วยไฟ แต่ข้าพเจ้ามีจุดยืนทางความเชื่อว่าการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีที่ผู้เชื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์ ไม่ต้องแสวงหาประสบการณ์ที่สองเพื่อจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อีก¹¹ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคริสเตียนของเราจะไม่เติบโตขึ้น แต่กระบวนการนี้คือการเติมเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จอห์น สโตทท์ อธิบายไว้ว่า การรับบัพติศมาเป็นประสบการณ์แรกซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนการเปี่ยมล้นคือผลลัพธ์ซึ่งตั้งใจให้ต่อเนื่องและคงอยู่ตลอดไป เราต้องย้ำทวนการเปี่ยมล้น และผดุงรักษาไว้เสมอ การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณไม่ใช่แสดงออกมาโดยการใช้ของประทานต่างๆ หรือสำแดงฤทธิ์เดชเหนือธรรมชาติ แต่แสดงออกมาซึ่งผลของพระวิญญาณ¹²

ในพระคัมภีร์ เอเฟซัส 5:18-21 อาจารย์เปาโลสอนให้ผู้เชื่อเติมเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ “*และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเติมเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือ ร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์*” ในภาษากรีกข้อความตอนนี้มีคำกริยาในรูปคำสั่ง และมีคำกริยา 4 คำ ซึ่งอยู่ในรูปปัจจุบันกาล ได้แก่ “ปราศรัย” “ร้องเพลงและสดุดี” “ขอบพระคุณ” และ “ยอมเชื่อฟังกันและกัน” คำสั่งที่ให้ประกอบด้วยพระวิญญาณติดตามด้วยผลสืบเนื่องสี่ลักษณะ เราจะเห็นได้ว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ภาพอันดีงามของเรากับพระเจ้า และกับเพื่อนมนุษย์ มากยิ่งกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนตัว ผลแห่งการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณแสดงออกมาใน 2 ด้าน คือ การนมัสการและการสามัคคีธรรม หากเราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ เราจะสรรเสริญพระคริสต์ และขอบพระคุณพระบิดา

¹⁰ โรเบิร์ต เอช สไตน์, พระเยซู พระเมสสิยาห์ สวรรค์ชีวิตพระเยซู, แปลโดยอนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ทีริแนนส์, 2005), หน้า 131.

¹¹ เจ ออสวอลด์ แซนเดอร์, พระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทาน, (กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษา, 1994), หน้า 76 .

¹² จอห์น สโตทท์, บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์, แปลโดยวรวรรณา ชานวิทิตกุล, (กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษาแบ็บติสต์, 1987), หน้า 49, 53.

และเราจะปราศรัยกัน ยอมฟังกันและกัน จะเห็นได้ว่าการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณไม่ได้หมายถึงประสบการณ์เหนือธรรมชาติแต่อย่างใด¹³

3.3 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

กลุ่มที่เชื่อเรื่องการบัพติศมาด้วยไฟมักจะให้ผู้เชื่อไปรับไฟอยู่บ่อยครั้ง เพื่อรับฤทธิ์เดชในการรับใช้อย่างเกิดผล และให้ชีวิตถูกชำระให้บริสุทธิ์ในช่วงพริบตาเดียวด้วยการรับไฟ แต่ทว่าพระคัมภีร์ได้สอนเราว่าพระวิญญาณทรงเป็นผู้พระราชทานฤทธิ์เดชแก่ผู้เชื่อเพื่อเป็นพยาน (กจ.1:8; 6:5; 1คร.2:4; 1ธส.1:5) เป็นผู้ประทานของประทานตามพระประสงค์และประทานให้เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (1คร.12:10-11)¹⁴ พระวิญญาณยังทำกิจแห่งการชำระชีวิตของผู้เชื่อให้บริสุทธิ์ การชำระให้บริสุทธิ์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณและฝ่ายศีลธรรมของผู้เชื่ออย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้เชื่อบริสุทธิ์ โนโรมบทที่ 8 ได้พูดถึงบทบาทของพระวิญญาณในเรื่องนี้ไว้มากมาย อาทิเช่น ปลดปล่อยให้เราเป็นไทจากกฎบัญญัติ ทำลายกิจการของเนื้อหนัง (รม.8:13) ในกาลาเทีย 5:17-22 เปาโลสอนให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ¹⁵ คำว่า “ดำเนิน ” ¹⁶ “*περιπατέω*” (เพริพาเทโอ) ในภาษากรีกที่เปาโลใช้ในกาลาเทีย 5:16 มีความหมายว่า เดินไปรอบๆ บางสิ่ง หรือ การเดินทาง ดังนั้นสำหรับเปาโลการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณจึงหมายถึงการเดินทางร่วมกับพระวิญญาณอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่ใช่แค่มีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระองค์ครั้งเดียว หากเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็ย่อมมีผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของเรา

เรื่องนี้ทำให้เห็นว่า การที่ผู้เชื่อจะมีฤทธิ์เดชในการรับใช้ และมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ไม่ได้เกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นผู้ให้ แต่เกิดจากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเชื่อฟังยอมจำนนของผู้เชื่อที่มีต่อพระเจ้า นี่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จะไม่มีการสิ้นสุดจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมา จุดหมายปลายทางของเราคือเป็นเจ้าสาวของพระเยซู “มีศักดิ์ศรี ไม่มีต่างพร้อย ริ้วรอย หรือมลทินใดๆ เลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ” (อฟ.5:27)¹⁷ พระคัมภีร์เรียกร้องให้เราถวายตัวแด่พระเจ้า รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์ (รม.12:1-2) อ่านพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะรู้น้ำพระทัยและดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระองค์ (2ทธ 3:16-17)

¹³ จอห์น สโตทท์, บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์, แปลโดยวรรณมา ขานวิฑิตกุล, (กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษาแอนด์บับติสต์, 1987), 60-61, 67.

¹⁴ ศิลป์ชัย เขาว์เจริญรัตน์, หลักความเชื่อคริสเตียนและศาสนศาสตร์ระบบ, (กรุงเทพฯ : สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, 2007), หน้า 121.

¹⁵ มิลลาร์ด เจ. อีริคสัน, ศาสนศาสตร์คริสเตียน เล่ม 2, แปลโดยธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล, (กรุงเทพฯ : พระคริสตธรรมกรุงเทพ, 2009), หน้า 969-970.

¹⁶ Joseph Henry Thayer, “*περιπατέω*” Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament [Appication E-Sword HD], (Associated Publishers 1889).

¹⁷ สตีฟ เทย์เลอร์, ความจริงที่ควรเข้าใจ, (กรุงเทพฯ : พระคริสตธรรมกรุงเทพ, 2015), หน้า 43.

บรรณานุกรม

- จอย ดอร์สัน, ไฟของพระเจ้า. แปลโดยวรวงศ์ จริยพถพิพงค์. กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, 2006.
- ชมรมนักคิดคริสเตียน. ถามตอบเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์. กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร, 2019.
- แซนเดอร์ เจ ออสวอลด์. พระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทาน. กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษาแบ็บติสต์, 1994.
- ทีเช่น เอ็นรี แคลเรนซ์. ศาสนศาสตร์ระบบ. แปลโดยชุมแสง-วรรณภา เจริญสุข.
พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร, 2000.
- เทย์เลอร์ สตีฟ. ความจริงที่ควรเข้าใจ. กรุงเทพฯ : พระคริสตธรรมกรุงเทพฯ, 2015.
- เมนซีส วิลเลียม ดับบลิว และ ฮอร์ดัน สแตนเลย์ เอ็ม. หลักข้อเชื่อพระคัมภีร์ในมุมมองของเพ็นเตคอสต์.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระคริสตธรรมคริสเตียนสัมพันธ์, 1996.
- ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์. หลักความเชื่อคริสเตียนและศาสนศาสตร์ระบบ.
กรุงเทพฯ : สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, 2007.
- สตอท์ จอห์น. บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์. แปลโดยวรรณภา ชานวิทิตกุล.
กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษาแบ็บติสต์, 1987.
- สไตน์ โรเบิร์ต เอช. พระเยซู พระเมสสิยาห์ สำนวนชีวิตพระเยซู. แปลโดยธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล.
กรุงเทพฯ : ศูนย์ที่รันนัส, 2005.
- สมใจ รักษาศรี, มัทธิว 1-10. กรุงเทพฯ : มุลนิธิสถาบันครอบครัวไทย, 2018.
- อีริคสัน มิลลาร์ด เจ. ศาสนศาสตร์คริสเตียน เล่ม 2. แปลโดยธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล.
กรุงเทพฯ : พระคริสตธรรมกรุงเทพฯ, 2009.
- เอชรา โมทนาพระคุณ. อะไรคือการบัพติศมาด้วยไฟ [เอกสาร].
- Church of love. หัวข้อเทศนา “การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ” (โดย ประพันธ์ หน่อราช)
[online]. 2020. Available from : <https://youtu.be/DzDO9qXH-VI>. [16/11/2020]
- New hope international church. ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1/22 พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลาย
รับบัพติศมาด้วยไฟ. [online]. 2017. Available from : <https://youtu.be/7B-rLajLh0> [9/11/2020]
- New hope wine bangkok. คำเทศนา ไฟพิพากษา หรือ ไฟชำระ Audio Sermon ดร.คมเอก กวินอักรฐิติ. [online].
2019. Available from : <https://youtu.be/2j5pd3EE7RE> [10/11/2020]
- Thayer Joseph Henry. Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament
[Appication E-Sword HD]. Associated Publishers 1889.